

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3
Hội đồng nhân dân huyện khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021**

Căn cứ Báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 23/12/2016 và Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2017 của HĐND huyện về việc tổng hợp kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, HĐND huyện, khóa I. Sau khi kiểm tra, xem xét UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri như sau:

I. VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Cử tri thôn Minh Khai, xã Yên Thạch đề nghị: Thôn có 03 tuyến kênh gồm 1 kênh tiêu, 2 kênh tưới. Về kênh tưới đã xuống cấp do không được sửa chữa; việc nạo vét của Công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch chỉ thực hiện 1/3 tuyến mà không làm hết tuyến. Nếu Công ty không làm được thì giao lại cho thôn.

2. Cử tri Bùi Văn Cương, Bí thư Thôn Dương Thọ xã Đức Bác có ý kiến: Về 02 tuyến đường kênh mương thôn Dương Thọ nước tràn không thoát, gây úng ngập ảnh hưởng đến việc trồng cây rau màu, đề nghị có hướng khắc phục giải quyết.

3. Cử tri xã Quang Yên có ý kiến đề nghị: Huyện chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch nghiên cứu, xem xét cho làm cống tưới hồ Lozen để tưới cho cánh đồng Sang thuộc thôn Đá Đứng (trước kia có cống nhưng công ty đã cải tạo và lấp nên nhân dân gặp nhiều khó khăn).

4. Cử tri xã Phương Khoan có ý kiến: Tại thôn Ngạc Tân xã Phương Khoan có 1 đoạn kênh do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch quản lý đã bị xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi công ty bơm nước là nước sả tràn ra ngoài gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân xung quanh. Đề nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo yêu cầu Công ty có trách nhiệm xử lý ngay đoạn kênh nêu trên.

5. Cử tri xã Đồng Thịnh có ý kiến: Các thôn của Đồng Thịnh (Yên Phú, Yên Bình, Thượng Yên) giáp Cao Phong không có hệ thống kênh cứng để dẫn nước từ trạm bơm Cao Phong về ruộng, đề nghị huyện có ý kiến với công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch làm kênh cứng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

6. Cử tri Nguyễn Văn Chè thôn Phú Thịnh, Tứ Yên có ý kiến: Công ty TNHH thủy lợi Lập Thạch đem máy bơm của nhân dân (dân góp tiền mua từ khi còn HTX) mà không có ý kiến gì, đề nghị đem trả lại cho dân.

Trả lời:

Về 06 nội dung trên, kiến nghị của cử tri không thuộc thẩm quyền cấp huyện, UBND huyện đã chuyển kiến nghị của cử tri đến Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch xem xét trả lời tại Văn bản số 09/UBND-VP ngày 06/01/2017.

7. Cử tri Hoàng Văn Toán xã Đức Bắc đề nghị: Chủ đầu tư xây dựng mương Ông Bùi cần kiểm tra lại cốt độ mương điều chỉnh cho phù hợp, như hiện tại đang thi công cần phải đổ cao hơn để đảm bảo cho việc tiêu nước và giữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trả lời:

UBND huyện đã chuyển kiến nghị của cử tri đến Chủ đầu tư xây dựng mương Ông Bùi là Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc xem xét đảm bảo thi công theo đúng quy định với mục tiêu phục vụ tốt nhất việc sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

8. Cử tri xã Nhân Đạo có ý kiến: Việc nạo vét kênh mương phục vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp khó khăn và có nhiều bất cập, khi có mưa lớn xảy ra gây ngập và sạt lở, trong khi đó nhân lực phục vụ nạo vét của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch không đảm bảo. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với HĐND, UBND tỉnh có cơ chế trích phần kinh phí nạo vét kênh mương về cho xã để thuê nhân công nạo vét kênh mương cho kịp thời phục vụ sản xuất của nhân dân.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bàn giao các công trình thủy lợi từ một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về các Công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý. Do vậy việc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, nạo vét kênh mương thuộc trách nhiệm của Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Lập Thạch. UBND huyện Sông Lô yêu cầu UBND xã Nhân Đạo đề cao hơn nữa trách nhiệm trong việc nghiệm thu diện tích và chất lượng tưới tiêu hàng năm, đồng thời kiểm tra xem xét có báo cáo đánh giá rõ kết quả phục vụ tưới tiêu của Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Lập Thạch trên địa bàn xã từ khi bàn giao đến nay và có văn bản đề xuất với UBND huyện để báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

II. VỀ GIAO THÔNG, XÂY DỰNG, KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH, CÔNG THƯƠNG

1. Cử tri xã Đồng Thịnh có ý kiến: Đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai đoạn giao cắt giữa xã Đồng Thịnh đi Cao Phong, đơn vị thiết kế làm đường gom không đúng vị trí cũ, các đường nối giữa đường cũ với đường gom mới còn là đường đất, khó khăn cho việc đi lại khi trời mưa. Đề nghị huyện có ý kiến với Ban quản lý công trình giao thông 2 cho hoàn thiện để thuận tiện đi lại.

2. Cử tri Nguyễn Văn Chè thôn Phú Thịnh xã Tứ Yên có ý kiến: Đề nghị làm đường gom thuộc cao tốc Nội bài ở 2 xã Đức Bắc, Tứ Yên nhân dân quá bức súc.

3. Cử tri Bùi Quốc Huy thôn Khoái Trung xã Đức Bắc có kiến nghị: Diện tích đất canh tác của thôn khoái Trung, đường cao tốc cắt đôi sang bên Đồng Thịnh và đất lúa hơn 3 mẫu bị xô sỏi, nhân dân kiến nghị các cơ quan chức năng rất nhiều lần đến nay chưa được giải quyết, cần giải quyết dứt điểm.

4. Cử tri Lê Hồng Chiến thôn Khoái Thượng xã Đức Bắc có ý kiến: Diện tích đất bị đường cao tốc cắt ra, không có đường qua lại, không canh tác được, nhiều lần đề nghị nhưng chưa giải quyết cho nhân dân.

Trả lời: Về 04 nội dung trên, UBND huyện đã giao cho Hội đồng bồi thường GPMB huyện phối hợp với UBND các xã Đồng Thịnh, Cao Phong, Đức Bắc, Tứ Yên và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế. Qua kiểm tra xác minh cho thấy việc cử tri đề nghị là có cơ sở. Tuy nhiên nội dung trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Sông Lô.

UBND huyện Sông Lô đã nhiều lần có văn bản đề nghị và gần nhất là ngày 10/12/2016, Hội đồng BTGPMB huyện Sông Lô đã có Văn bản số 71/CV-HĐBT đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc, Ban QLDA công trình giao thông 2, Ban QLDA đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai xem xét và chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc của nhân dân, nhưng đến nay vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo giải quyết. UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị và phối hợp với các cấp có thẩm quyền, các cơ quan liên quan để giải quyết dứt điểm các tồn tại nêu trên theo ý kiến của cử tri trong thời gian sớm nhất.

5. Ông Nguyễn Đình Cừ, cử tri thôn Cây Si xã cao Phong có ý kiến: Điện từ Trạm biến áp số 2 đến thôn Cây Si và Phan Dư rất yếu, không đảm bảo cho sinh hoạt. Đề nghị có kế hoạch cải tạo, nâng cấp trạm biến áp cho khu vực này đảm bảo nhu cầu dùng điện của nhân dân.

Trả lời:

Kiến nghị của cử tri không thuộc thẩm quyền cấp huyện, UBND huyện đã chuyển kiến nghị của cử tri đến Điện lực Lập Thạch xem xét trả lời tại Văn bản số 09/UBND-VP ngày 06/01/2017.

6. Cử tri Trần Văn Chích thôn thượng Trung xã Đức Bắc có ý kiến: Nhà văn hóa trọng điểm của xã đề nghị làm rõ đúng, sai của nhà thầu, cán bộ.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện Sông Lô chỉ đạo UBND xã Đức Bắc phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện để tham mưu giải quyết dứt điểm những tồn tại trong việc xây dựng nhà văn hóa đa năng xã Đức Bắc để đưa công trình vào sử dụng trong thời gian sớm nhất, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể theo quy định của pháp luật.

7. Cử tri xã Quang Yên đề nghị: Huyện xem xét hỗ trợ kinh phí và đôn đốc các nhà thầu làm tiếp và hoàn thiện các tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Đá Đứng đã bỏ dở mấy năm nay, nhân dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện chỉ đạo UBND xã Quang Yên rà soát đưa vào danh mục đầu tư các tuyến đường GTNT để đạt tiêu chí giao thông về xây dựng NTM, trong đó ưu tiên các tuyến đường đang thi công dở dang để hoàn thiện đưa vào sử dụng trong năm 2017 để phục vụ người dân đi lại thuận tiện, đảm bảo ATGT.

8. Cử tri Nguyễn Văn Chè thôn Phú Thịnh Tứ Yên có ý kiến:

Đường điện cung cấp điện sinh hoạt thôn Phú Thượng quá yếu (nhiều lúc nấu cơm không chín) đề nghị nâng cấp để cung cấp điện sinh hoạt cho nhân dân.

